



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 8-1-2017

Chúa nhật - Lễ Hiển linh

Ngôi sao dẫn đường

LỜI CHÚA: Mt 2, 1-12

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần người, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, người đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì người là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời”.

Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng,

(xem tiếp trang 2)

Đại hội Giới trẻ châu Âu của Cộng đoàn Taizé lần tới sẽ diễn ra tại Basel, Thụy Sĩ

WHĐ (04.01.2017) – Đại hội Giới trẻ châu Âu hằng năm lần thứ 39 diễn ra tại Riga (Latvia) từ ngày 28-12-2016 đã bế mạc hôm Chúa nhật 01-01-2017. Đại hội mệnh danh là “cuộc hành hương của niềm tin trên trái đất” do Thầy Roger, người sáng lập Cộng đoàn đại kết Taizé, khởi xướng, năm nay đã quy tụ 15.000 bạn trẻ từ khắp châu Âu, và cả châu Á và châu Phi.

Kết thúc Đại hội, Thầy Alois, bề trên Cộng đoàn Taizé, đã thông báo Đại hội Giới trẻ châu Âu lần thứ 40 sẽ diễn ra vào tháng Mười Hai 2017 tại Basel (Thụy Sĩ), là nơi giao nhau của ba nước Thụy Sĩ, Pháp và Đức. Lời mời tham dự Đại hội được các Giáo hội địa phương của cả ba nước và của mọi hệ phái Kitô cùng gửi đến các bạn trẻ.

Thầy Alois cũng loan báo các sự kiện khác quy tụ những người trẻ trong năm 2017, do cộng đoàn Taizé tổ chức. Vào tháng Năm, một cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Birmingham (Anh), một trong những thành phố đa văn hoá và đa tôn giáo nhất của châu Âu. Cũng trong tháng Năm, một cuộc gặp gỡ khác sẽ được tổ chức tại St.



Louis (Hoa Kỳ), nơi những căng thẳng về sắc tộc vẫn còn gay gắt sau khi xảy ra sự kiện Ferguson hai năm trước đây.

Cuối cùng, vào tháng Chín, một cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Ai Cập, nơi Giáo hội Chính Thống Coptic bị tấn công vào ngày 11 tháng Mười Hai mới đây.

Ngoài ra, trong năm nay là năm kỷ niệm 500 năm Cuộc Cải Cách Tin Lành, sẽ có hai buổi cầu nguyện do cộng đồng Taizé linh hoạt vào tháng Năm ở Wittenberg (Đức), thành phố của Luther, trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 36 của Hội Thánh Tin Lành Đức (DEKT), và vào tháng Mười Một tại Geneva (Thụy Sĩ). ■

Trung Quốc: Nhà cầm quyền muốn Giáo hội Công giáo “độc lập” với Roma

WHĐ (03.01.2017) – TRUNG QUỐC: Từ 27 đến 29 tháng Mười Hai vừa qua, hơn 350 đại biểu đã quy tụ tại Bắc Kinh, tham dự Đại hội toàn quốc của Giáo hội được chính quyền công nhận, dưới sự chỉ đạo của các quan chức chính quyền.

Nội dung Đại hội tại Bắc Kinh

“Đại hội toàn quốc lần IX các đại biểu Công giáo” diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng Mười Hai, trong đó có 59 giám mục, theo yêu cầu của “Mặt trận thống nhất”, cơ quan thuộc chính quyền có nhiệm vụ giám sát các tôn giáo được công nhận tại Trung Quốc. Các đại biểu có nhiệm vụ chỉ định những người đứng đầu

Hội Công giáo Yêu nước và hàng giám mục “chính thức”, quy tụ thành “Hội đồng Giám mục Trung Quốc” vốn không được Vatican thừa nhận.

Đại hội này rõ ràng là “một tổ chức được chính quyền Trung Quốc lập ra và điều khiển theo ý muốn của mình”, theo phân tích của *Églises d’Asie*, cơ quan thông tấn của Hội Thừa sai Paris. Trong số tám giám mục được tấn phong không được Roma chấp thuận, có sáu người tham gia ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục và Hội Công giáo Yêu nước.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nhũ hương và một được mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng trên nói về các nhà chiêm tinh dân ngoại theo ánh sao mà tìm đến bái yết Hài Nhi Một loạt câu hỏi thường được đặt ra hôm nay. Làm sao một ngôi sao có thể dẫn đường cho họ đi? Nếu đó là một ngôi sao sáng lạ lùng thì tại sao thành Giêrusalem lại không nhận biết? Bởi đâu ngôi sao lại không đi thẳng tới Bêlem? Có tin được chuyện ngôi sao ngừng lại trước cửa nhà không? Các câu hỏi trên đều xoay quanh ngôi sao lạ. Một ngôi sao như thế có thật không hay đây chỉ là một truyền thuyết?

Thánh Máthêu đã viết đoạn Tin Mừng này theo một thể văn đặc biệt của người Do Thái. Chúng ta không nên hiểu mọi chi tiết theo nghĩa đen. Điều quan trọng không phải là có một ngôi sao lạ, một ngôi sao thông minh biết dẫn lối chỉ đường. Điều quan trọng là điều Máthêu muốn nói với ta: Đức Giêsu không phải chỉ là Mêsia cho dân Do Thái, Ngài còn là Đấng Cứu Độ cho cả nhân loại.

Các nhà chiêm tinh là dân ngoại. Họ đại diện cho mọi dân tộc, cho chính chúng ta. Họ khao khát tìm ơn cứu độ. Qua những dấu chỉ kỳ diệu hay đơn sơ trong vũ trụ, họ nghe thấy lời mời gọi lên đường. Chấp nhận lên đường là chấp nhận bỏ lại tất cả và bước đi trong đêm tối. Các nhà chiêm tinh không dựa vào điều gì khác ngoài ánh sao khi tỏ khi mờ. Cần có đức tin cứng cáp mới dám dựa vào một dấu chỉ mong manh như thế. Cũng cần có đức tin mạnh mẽ mới dám tin rằng vị vua mới sinh đang khiếm tốn sống trong một ngôi nhà ở Bêlem, chứ không uy nghi ngự giữa hoàng cung lộng lẫy. Cần có một đức tin khiếm tốn biết chừng nào mới có thái độ sấp mình bái lạy trước Hài Nhi, và tiến dâng lễ vật quý giá.

Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo cả nhân loại đến với Con Một của

(xem tiếp trang 3)

Những thông tin lạc quan trong lĩnh vực tôn giáo của năm 2016



Đức giáo hoàng Phanxicô
và Imam Ahmed Muhammad Al-Tayyib

WHĐ (02.01.2017) – Năm 2016 đã khép lại, bên cạnh những thông tin bi quan về những khủng hoảng và xung đột, vẫn có những thông tin đem lại niềm lạc quan, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo; có thể kể ra các sự kiện:

1. Đức giáo hoàng tiếp tục đối thoại với Hồi giáo

Ngày thứ Hai 23 tháng Năm 2016 tại Vatican, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến Sheik Ahmed Muhammad Al-Tayyib, Imam của Thánh đường Hồi giáo Al-Azhar. Đức giáo hoàng và vị Imam đã đề cao “ý nghĩa to lớn của cuộc gặp gỡ này trong khuôn khổ cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Hồi giáo”. Hai vị cũng nói đến “sự dẫn thân chung của các vị lãnh đạo và các tín đồ của các tôn giáo lớn cho nền hoà bình thế giới, từ bỏ bạo lực và khủng bố, tình hình của các Kitô hữu trong bối cảnh xung đột và căng thẳng ở Trung Đông và việc bảo vệ họ”.

2. Đức giáo hoàng tham dự lễ kỷ niệm 500 năm Cuộc Cải Cách Tin Lành

Sự kiện chính trong lễ kỷ niệm 500 năm Cuộc Cải Cách tại Lund (Thụy Điển) là Tuyên bố chung được ký ngày 31-10-2016 giữa Đức giáo hoàng Phanxicô và Giám mục Mounib Younan, Chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Luther thế giới.

Trong Tuyên bố chung được ký ở Nhà thờ chính toà Luther sau buổi Cầu nguyện đại kết, hai vị lãnh đạo Giáo hội nhận định rằng 50 năm đối thoại kiên trì và hiệu quả giữa người Công giáo và người Tin Lành Luther đã giúp hai bên vượt qua nhiều khác biệt, củng cố sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau và đã xích lại gần nhau qua việc cùng phục vụ những người

đang chịu đau khổ và bị bách hại. Hai bên khẳng định rằng “những gì liên kết chúng tôi thì lớn hơn những điều gây chia rẽ”.

Nhìn nhận đã làm tổn thương sự hiệp nhất hữu hình của Giáo hội, hai bên cùng nhau cam kết dứt khoát loại bỏ mọi hận thù và bạo lực, trong quá khứ cũng như hiện tại, đặc biệt là khi nó mang danh nghĩa tôn giáo.

Cuối cùng, hai nhà lãnh đạo kêu gọi người Công giáo và người Tin Lành Luther trên toàn thế giới tiếp tục dẫn thân hợp tác và củng cố tình đoàn kết, cầu nguyện với nhau, lắng nghe nhau bằng cách sống tình yêu của Chúa Kitô trong các mối tương quan, để trở nên những sứ giả trung thành của tình yêu vô biên của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại.

3. Công đồng Toàn Chính Thống

Đại Công đồng thánh Toàn Chính Thống đã diễn ra ở Kriti (Hy Lạp) từ ngày 19 đến 26 tháng Sáu 2016; đây là Công đồng đầu tiên của Chính Thống giáo kể từ cuộc đại ly khai vào năm 1054. Kết thúc Công đồng, 200 nhà lãnh đạo và giám mục của 10 (trong 14) Giáo hội tự trị đã gửi cho thế giới một sứ điệp mang tính “ngôn sứ” với một ngôn ngữ “rõ ràng và đơn giản”.

Ngay từ các đoạn đầu tiên của sứ điệp này, các Giáo hội Chính thống đã nhấn mạnh “tâm quan trọng đặc biệt” của cuộc đối thoại với các Kitô hữu khác. Tiếp theo là một lời mạnh mẽ gửi đến “những quyền lực mạnh mẽ trên trái đất”, kêu gọi hãy ngừng lại “việc bành trướng bạo lực quân sự”. Đặc biệt các Giáo hội Chính thống đòi hỏi phải bảo vệ các Kitô và các nhóm thiểu số bị đàn áp tại Trung Đông. Cuộc khủng hoảng người tị nạn vốn gây chia rẽ châu Âu và liên hệ đến nhiều quốc gia Chính thống giáo cũng là trung tâm của những mối quan tâm. Ngoài ra, sứ điệp còn đề cập đến một vấn đề lớn của Chính thống giáo ở đầu thế kỷ XXI này là tính độc lập của Giáo hội đối với chính quyền. Cuối cùng, một quan

(xem tiếp trang 4)

Đức giáo hoàng Phanxicô gửi sứ điệp cho Đại hội Giới trẻ châu Âu của Cộng đoàn Taizé

WHĐ (29.12.2016) – Khoảng 15.000 bạn trẻ từ khắp châu Âu, và cả châu Á và châu Phi, đã đến Riga (Latvia) để tham dự Đại hội Giới trẻ châu Âu hàng năm lần thứ 39 do Cộng đoàn đại kết Taizé tổ chức từ ngày 28-12-2016 đến ngày 01-01-2017. Nhân dịp này Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp qua Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho các bạn trẻ tham dự Đại hội.

Đây là lần đầu tiên Đại hội này được tổ chức bên bờ biển Baltic. Thành phố Riga là một thành phố có truyền thống Tin lành Luther lâu đời nhưng giữa các hệ phái Kitô giáo vẫn có những mối liên hệ sâu đậm.

Sau đây là nội dung của sứ điệp:

Các bạn trẻ thân mến,

Từ khắp châu Âu, và một vài châu lục khác, các bạn gồm nhiều ngàn người đang quy tụ tại Riga, Latvia, để tham dự Đại hội lần thứ 39 của cộng đoàn Taizé. Với chủ đề về chứng từ niềm hy vọng - là trung tâm của những suy tư và lời cầu nguyện của các bạn, Đức giáo hoàng Phanxicô đặc biệt gần gũi với các bạn, bởi vì ngài thường kêu gọi các bạn đừng để cho mình bị tước mất niềm hy vọng. Trong buổi cầu nguyện canh thức của Ngày Giới trẻ Thế giới tại Krakow, Đức giáo hoàng đã mạnh mẽ nhấn mạnh thực tại thiết yếu này của đức tin Kitô giáo: “Khi [Chúa] gọi chúng ta, Ngài nhìn đến tất cả những gì chúng ta có thể làm được, tất cả tình yêu mà chúng ta có thể lan tỏa. Ngài luôn đặt cược vào tương lai, vào ngày mai. Chúa Giêsu hướng bạn đến tương lai, chứ không phải đến viện bảo tàng” (30 tháng Bảy 2016).

Đức giáo hoàng cảm ơn các bạn đã chọn rời khỏi chiếc ghế của mình để sống cuộc hành hương này của niềm tin tưởng, đáp lại lời mời gọi của Thánh Thần Chúa.

Các bạn trẻ Kitô giáo Chính thống, Tin Lành và Công giáo, khi sống những ngày này trong tình huynh đệ thực sự, các bạn chứng tỏ mong muốn được là những nhân vật chính của lịch sử chứ không để cho người khác quyết định tương lai của các bạn. Đức giáo hoàng khuyến khích các bạn hãy vững lòng cậy trông khi để cho Chúa ở lại trong tâm hồn và trong cuộc sống của các bạn mỗi ngày. Với Chúa Giêsu - người bạn trung tín chẳng làm ai thất

vọng bao giờ, các bạn có thể hân hoan đi trọn con đường tương lai và phát huy các tài khéo và khả năng của bạn để làm ích cho mọi người.

Ngày nay, nhiều người đang hoang mang, chán nản bởi bạo lực, bất công, đau khổ và chia rẽ. Họ có cảm tưởng rằng cái ác mạnh hơn mọi sự. Vì thế, Đức giáo hoàng Phanxicô mời gọi các bạn dùng lời nói và việc làm để chứng tỏ rằng cái ác không phải là tiếng nói cuối cùng trong lịch sử của chúng ta. Bởi vì “Này đây đã đến thời điểm của lòng thương xót dành cho tất cả mọi người và cho từng người, để đừng ai nghĩ rằng mình là kẻ xa lạ đối với sự gần gũi của Thiên Chúa và quyền năng của lòng nhân hậu của Ngài” (Tông thư Lòng Thương xót và Nỗi khốn cùng, s. 21)

Đức giáo hoàng mong muốn những ngày quy tụ các bạn ở Riga sẽ giúp các bạn không còn phải lo sợ những giới hạn của mình, nhưng lớn lên trong niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu, là Đức Kitô và là Chúa, Đấng tin tưởng và hy vọng vào các bạn. Ước gì trong nét đơn sơ mà Thầy Roger đã biết làm chứng, các bạn có thể xây dựng những chiếc cầu nối của tình huynh đệ và làm cho tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trở nên hữu hình.

Từ đáy lòng, Đức Thánh Cha ban phúc lành cho các bạn - là những người đang tham dự Đại hội, cho các sư huynh Taizé, và cho tất cả những ai đón tiếp các bạn ở Riga và ở miền này.

Ngoài sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô, Đại hội còn nhận được các sứ điệp khác từ các vị lãnh đạo tôn giáo và xã hội dân sự như: Đức Thượng phụ Bartholomaios (Constantinopolis); Đức Thượng phụ Kirill (Moskva); Tiến sĩ Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury; Mục sư Olav Fykse Tveit, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội; Mục sư Martin Junge; Tổng thư ký Liên đoàn Tin Lành Luther Thế giới; Tiến sĩ Rosalee Velloso Ewell; Giám đốc điều hành Ủy ban Thần học của Liên hiệp Tin Lành Thế giới; Ông Ban Ki Moon; Tổng thư ký Liên hiệp quốc; Ông Donald Tusk; Chủ tịch Hội đồng châu Âu; Ông Raimonds Vejonis; Tổng thống Latvia. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ngài vẫn không ngừng cho những ánh sao dẫn đường. Không phải là ánh sao trên trời cao, mà là ánh sáng Ngài gieo vào lòng người. Mỗi người chúng ta phải trung thành với ánh sáng đó, và bước vào cuộc hành trình đức tin đầy mạo hiểm, như các nhà chiêm tinh ngày xưa

Đôi khi chúng ta có nét giống Hêrôđê, sợ hãi bối rối trước sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ. Hãy để Chúa làm lung lay ngại vàng của bạn, đưa bạn vào sự bấp bênh, mong manh, để rồi cuối cùng bạn gặp được sự vững vàng trong Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu
tạ ơn Chúa đã cho chúng con
ánh sáng mặt trời, mặt trăng,
và ánh sáng từ những nguồn
năng lượng trên mặt đất.

Tạ ơn Chúa
vì Chúa đã gọi chúng con là ánh
sáng.
Đó là vinh dự
và cũng là một trách nhiệm nặng
nề.

Xin cho chúng con có khả năng
đẩy lui bóng tối
của hận thù và bất công,
của buồn phiền và thất vọng.

Xin cho chúng con biết giữ gìn
ngọn lửa
mà Chúa đã thắp lên trong lòng
chúng con,
và biết vâng theo những soi sáng
của Chúa
qua từng phút giây của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu,
cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng
tối
vẫn còn tiếp diễn
trên thế giới và trong lòng chúng
con.

Ước gì chúng con
đừng chỉ lo nguyên rửa bóng tối,
nhưng can đảm thắp lên những
ngọn lửa,
để cả trái đất ngập tràn ánh
sáng Chúa. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Những thông tin lạc quan trong lĩnh vực tôn giáo...

điểm toàn cầu của Giáo hội Chính thống lần đầu tiên được sử dụng này nêu ra là về mối liên hệ giữa cuộc khủng hoảng sinh thái và khủng hoảng về mặt thiêng liêng, và cả những rủi ro mà một nền kinh tế “trở thành mục đích tự tại” đem đến cho con người, hay một nền khoa học thoát khỏi mọi đạo đức.

4. Người Hồi giáo ở Villeneuve-d'Ascq cầu nguyện cho cha Jacques Hamel

Thánh đường Hồi giáo Villeneuve-d'Ascq thuộc vùng Nord-Pas-de-Calais ở miền Bắc nước Pháp đã dành ngày thứ Sáu 29 tháng Bảy để cầu nguyện cho cha Jacques Hamel, người vừa bị sát hại 3 ngày trước tại nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray ở gần Rouen, khi ngài đang cử hành Thánh lễ.

Tại buổi cầu nguyện quy tụ gần 400 tín đồ Hồi giáo, những người tham dự đã nghe đọc một thông cáo của các thánh đường Hồi giáo phía Bắc và dành một phút im lặng. Ngoài ra họ cũng có một lời cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của các vụ tấn công ở Bataclan (Pháp) hồi tháng Năm 2015.

Mohammed El Mokhtari, tổng thư ký của Thánh đường Hồi giáo Villeneuve-d'Ascq Mokhtari nhấn mạnh: “Chúng tôi rất nhạy cảm với tất cả những bi kịch quốc gia”. Ông cũng ủng hộ đề nghị của Hội đồng phượng tự Hồi giáo nước Pháp (CFCM) mời người Hồi giáo tham dự một Thánh lễ vào Chúa nhật 31-07, để tỏ tình liên đới với các Kitô hữu: “Tại Villeneuve-d'Ascq, chúng tôi đang thực hiện sự liên đới này từ nhiều năm nay. Tôi hoan nghênh phát biểu gần đây của Đức giáo hoàng, ngài nói rằng chúng ta đang sống trong chiến tranh nhưng không phải chiến tranh tôn giáo”.

5. Kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi giáo trong tình huynh đệ liên tôn

Ngày 07 tháng Bảy 2016, tại Lahore (Pakistan) các linh mục, các học giả, trẻ em, sinh viên của các trường Hồi giáo, phụ nữ và người trẻ, người Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn giáo và người Sikh, đã tham dự bữa ăn *Iftar* kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi giáo do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn tổ chức.

Trung Quốc: Nhà cầm quyền muốn Giáo hội Công giáo...

Qua Đại hội, Bắc Kinh muốn nhấn nhủ gì?

Người Công giáo phải “hoà nhập hơn nữa vào xã hội”, phải “kết hợp tinh thần ái quốc với lòng nhiệt thành đối với Giáo hội”, và “đoàn kết nhằm góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng Trung Quốc”, là những nội dung được ông Du Chính Thanh, một quan chức cao cấp trong chế độ cộng sản, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, nêu lên trong Đại hội này, và được cơ quan thông tin chính thức của Trung Quốc dẫn lại. Giáo hội Trung Quốc “phải tuân thủ nguyên tắc tự quản, tự mình lo liệu các việc đạo một cách độc lập và thúc đẩy các tín hữu hưởng ứng tiến trình ‘Trung Quốc hoá’ tôn giáo”, quan chức này nói thêm.

“Đằng sau hai ý niệm độc lập và Trung Quốc hoá này, chính là chính sách tôn giáo xuyên suốt của Đảng Cộng sản: các tôn giáo tại Trung Quốc chỉ được thừa nhận nếu không có bất kỳ mối liên hệ nào với mọi thế lực bên ngoài”, *Églises d'Asie* giải thích. Trung Quốc “hy vọng Vatican sẽ có cách tiếp cận mềm dẻo và thực tế hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện các quan hệ với chúng tôi, qua những hành động cụ thể”, ông Vương Tác An, Tổng cục

Cuộc gặp gỡ bắt đầu với việc công bố các đoạn Kinh Thánh và Kinh Coran, do các người Kitô hữu và người Hồi giáo đọc, sau đó mỗi người đọc các kinh nguyện theo tôn giáo của mình.

Mọi người tham dự đã đưa ra lời kêu gọi “toàn thể đất nước hãy sống trong hoà bình”. Họ cầu nguyện cho sự tiến bộ, thịnh vượng và hoà bình của đất nước cũng như cho các lực lượng vũ trang trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trước đó, ngày thứ Sáu 17 tháng Sáu, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Tổng giám mục Louis Raphael I Sako, Thượng phụ Công giáo Babylon (nghỉ lễ Candê), nhiều Kitô hữu Iraq cũng đã cùng ăn chay một ngày trong tháng Ramadan với những người Hồi giáo đồng hương. Hành động này nhằm thể hiện tình đoàn kết với tất cả những người Hồi giáo đang ăn chay và cầu nguyện để xin ơn hoà bình và ổn định cho Iraq và cho toàn vùng Trung Đông. ■

trưởng Tổng cục Tôn giáo quốc gia, nhấn mạnh trong tuần này, và kêu gọi “một cuộc đối thoại xây dựng” với Roma.

Phản ứng của Vatican

Hôm Chúa nhật 01-01-2017, Vatican đã không có những phản ứng chính thức trước những tuyên bố này. Nhưng trong một tuyên bố được đưa ra 10 ngày trước đó về tình trạng Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Tòa Thánh nhấn mạnh rằng: “tất cả tín hữu Công giáo tại Trung Quốc đang nôn nóng chờ đợi các dấu hiệu tích cực”.

Ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết Tòa Thánh còn chờ những tuyên bố của Đại hội Công giáo toàn quốc lần IX của Trung Quốc, và như thế Tòa Thánh đang chứng tỏ thiện chí của mình. “Tòa Thánh chờ đợi xem xét những gì đã được chứng minh trong thực tế”, ông nhấn mạnh.

Bang giao giữa Bắc Kinh và Vatican đang đi về đâu?

Những tuyên bố mới đây của Bắc Kinh rõ ràng gây cản trở những nỗ lực của Vatican nhằm tăng cường việc xích lại gần nhau trong những tháng gần đây.

Vatican và Bắc Kinh chính thức không còn quan hệ ngoại giao với nhau từ năm 1951. Từ lúc được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có nhiều động thái đối với Trung Hoa, coi đây là một trong những mối quan hệ ngoại giao được ưu tiên trong triều đại giáo hoàng của ngài. Từ tháng Giêng 2016, các phái viên của Bắc Kinh và Vatican đã gặp nhau ít nhất bốn lần nhằm tìm sự đồng thuận về vấn đề gai góc là việc bổ nhiệm giám mục. Theo tờ *Wall Street Journal*, một bản dự thảo hiệp định đã từng được đệ trình Đức Thánh Cha vào đầu tháng Mười Một, khi ngài từ Thụy Điển trở về, dự kiến Roma chấp nhận tám giám mục của Giáo hội chính thức vốn đến nay chưa được Roma thừa nhận.

Đầu tháng Mười Hai, lại xuất hiện những căng thẳng sau khi giám mục Lô-thê Ngán, do chế độ cộng sản đặt lên, tham dự lễ tấn phong của hai giám mục được Tòa Thánh bổ nhiệm. Được biết, Lô-thê Ngán là giám mục thuộc Giáo hội “chính thức” (của nhà nước), năm 2011 đã được truyền chức bất hợp pháp, không nhận được sự cho phép của Đức giáo hoàng, và vì thế đương nhiên bị vạ tuyệt thông. ■

(Nguồn: *La Croix*)